



# โผล่อีกที่ชุมพร'ศาลาหมาเมิน' ชาวบ้านบอกสวยหรูดูมีราคาแต่ไร้ประโยชน์

ชุมพร - ชาวบ้านชุมพรไวกรรมทางหลวงสร้าง "ศาลาหมาเมิน" แบบเดียวกับที่เป็นข่าวครึกโครมที่ศรีสะเกษ สวยหรูดูมีราคา แต่หาประโยชน์ไม่ได้ กันไม่ได้ตั้งแต่ต้นฝืน ชาวบ้านต้องยืนหลบแดดแอบกับข้างเสา ถ้ามใช้อะไรคิด ขนาดหมาเมินไม่เข้า

หลังจากกรมทางหลวง ได้ศาลาพักริมทางสร้างใหม่พร้อมถนน 4 เลน สายศรีสะเกษ-วังหิน และมีกรวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อโซเชียลมีเดีย ว่า ดูดีแต่ใช้ประโยชน์หลบแดดหลบฝนไม่ได้ พยายามมองหาประโยชน์แต่ไม่เจอ ไม่เหมาะกับภูมิอากาศประเทศไทย สวยงามแต่ผู้ศัลยกรรมทางแบบเดิมไม่ได้ เนื่องจากสามารถหลบแดดหลบฝนได้ เปลืองงบประมาณ และมีชาวเน็ตแห่เข้าไปแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆ นานาถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ใช้สอยกันเป็นจำนวนมาก จนอธิบดีกรมทางหลวงต้องสั่งปรับปรุง

แก้ไขให้เหมาะสมนั้น ล่าสุด พบว่า ที่ จ.ชุมพร กรมทางหลวงก็ได้ก่อสร้างศาลานั่งรอรถโดยสารรูปทรงสมัยใหม่เหมือนกับที่เป็นข่าวที่ จ.ศรีสะเกษ เพิ่งแล้วเสร็จได้ไม่นาน จำนวนหลายแห่ง บนถนนสายชุมพร-ปะทิว (สนามบินชุมพร) ในโครงการปรับปรุงทางหลวงสาย 3180-3201 สายชุมพร-ปะทิว รวมระยะทาง 28.82 กิโลเมตรงบประมาณก่อสร้าง 365,400,000 บาท โดยเป็นการขยายความกว้างของคันทางจากเดิม 9 เมตรเป็น 12 เมตร ปรับปรุงทางแยกตามแนวเส้นทางและก่อสร้างวงเวียน 4 จุด

จากการสำรวจถนนสายดังกล่าวจากบริเวณใกล้ศูนย์ราชการ จ.ชุมพร ต.นาะอั้ง อ.เมืองชุมพร ไปจนถึงเขตเทศบาลตำบลปะทิว อ.ปะทิว จ.ชุมพร (เส้นทางไปสนามบินชุมพร) พบศาลาที่พักผู้โดยสารริมถนนสายดังกล่าว รวม 15 หลัง มีรูปทรงเหมือนกับที่เป็นข่าวที่

จ.ศรีสะเกษ รูปทรงสมัยใหม่ สีเหลืองสวยหรู กว้างและสูงประมาณ 2.50 เมตร แต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์กันแดดและฝนได้เลย บางจุดแผ่นปูทางเท้าเริ่มทรุดพังแตกหักเสียหาย และต่อท่อรางน้ำลงมาบนพื้น หากฝนตก น้ำก็จะไหลนองพื้นภายในศาลาด้วย

"คาดว่าศาลาแต่ละหลังจะใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณหลังละ 3-5 แสนบาท รวมทั้ง 15 หลัง คาดว่าจะใช้งบประมาณราว 4.5-7.5 ล้านบาท ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่า สูญเสียงบประมาณการก่อสร้างไปโดยเปล่าประโยชน์"

นายสะอาด ทาระการ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ต.สะพลี อ.ปะทิว กล่าวว่า หลังจากก่อสร้างขยายถนนสายชุมพร-สนามบิน พร้อมกับสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารที่มีรูปทรงทันสมัยสวยหรูดูดีมีราคา จำนวน 15 หลัง ตลอดระยะทางเกือบ 30 กิโลเมตร เป็นหลังคาทรงหมาแหงนกว้างยาวแค่ 2.50

เมตร ไม่ว่าจะเป็นเวลาเช้าสายบ่ายเย็น

"สูญเสียงบประมาณนับล้านบาทก่อสร้างโดยเปล่าประโยชน์ หากเปรียบเทียบกับศาลาทรงไทยสมัยก่อนที่อยู่ริมถนน ซึ่งมีราคาถูกกว่า ถือว่ามีประโยชน์ ใช้ได้ทั้งหลบร้อน กันแดดฝน คุ้มค่ากว่ากันเยอะมากทีเดียว ชาวบ้านด่ากันทั้งเมืองว่า ผู้เกี่ยวข้องใช้อะไรคิดถึงได้ออกแบบมาเป็นแบบนี้ อย่าคิดแค่เพียงผลประโยชน์จากการก่อสร้าง โดยการออกแบบให้ดูทันสมัยสวยหรูดูดีมีราคาแพง แต่ไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยของประชาชนเลย ตอนนี้ชาวบ้านเรียกว่า 'ศาลาหมาเมิน' เพราะขนาดหมาเมินยังเดิน ไม่สามารถเข้ามาหลบแดดฝนได้เลย" นายสะอาด กล่าว

ศาลาแบบใหม่ทั้ง 15 หลัง อยู่ในจุดต่างๆ ดังนี้ จุดที่ 1 จำนวน 2 หลัง ใกล้สะพานคลองในหลวง หัววัง-พันงัก ต.นาะอั้ง อ.เมือง จุดที่ 2 จำนวน 3 หลัง บริเวณวงเวียนสาม

# ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jatkarn Daily 360 Degree  
Circulation: 850,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 17 มิถุนายน 2563

ปีที่: 12

ฉบับที่: 3194

หน้า: 11(บน)

Col.Inch: 81.95

Ad Value: 98,340

PRValue (x3): 295,020

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: โผล่อีกที่ชุมพร'ศาลาหมาเหม็น' ชาวบ้านบอกสวยหรูดูมีราคาแต่ไร้ประโยชน์



แยกยายรายย ต.สะพลี อ.ปะทิว จุดที่ 3 จำนวน 3 หลัง บริเวณวงเวียนสามแยกหาดทุ่งวัวแล่น ต.สะพลี อ.ปะทิว จุดที่ 4 จำนวน 2 หลัง บริเวณวงเวียนสี่แยกต้นมะขาม ต.สะพลี อ.ปะทิว จุดที่ 5 จำนวน 2 หลัง บริเวณหน้าศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้ง ต.บางสน อ.ปะทิว และ จุดที่ 6 จำนวน 3 หลัง บริเวณวงเวียนสามแยกดอนตะเคียน ต.บางสน อ.ปะทิวไม่มีลมพัด ทั้งแดดและฝนก็จะสาดเข้าถึงตลอดเวลา ชาวบ้านบางคนที่ใช้บริการต้องไปยืนแอบข้างคันเสา เวลาฝนตกน้ำก็จะนองท่วมพื้น.